

# กสร.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ขับเคลื่อน Safety Thailand



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางพระราชบัญญัติโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ” ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ” เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการประสูติอันตรายจากการทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ประกาศนโยบายระเบียบวาระชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) และโครงการบริหารจัดการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ผ่านยุทธศาสตร์หลักคือการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และการสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วยการส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือตามแนวทางพระราชบัญญัติ ผ่านเครื่องมือในการดำเนินการคือ ๑.การสร้างการรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒.การเร่งรัดการตรวจบังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ

ในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ กสร. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จะเชิงเทรา และนครนายก จำนวน 103 คน

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯในสถานประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยแล้ว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรม

ความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปอย่างยั่งยืนด้วย